



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมสร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการส่งเสริม Brand สินค้าสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตั้งเป้าสนับสนุนให้สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีระดับมาตรฐานเดียวกันและรวมกันขายเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศในที่สุด

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานโครงการประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการส่งเสริม Brand สินค้าสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ หรือศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเชิญประธานสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากจังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร สกลนคร นครพนม มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร อุดรธานี ชัยภูมิและสุรินทร์ จำนวน ๒๒ สหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางในการสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าสหกรณ์ให้มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือกันของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผลจากการจัดประชุมได้ข้อสรุปคือ มอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จังหวัดมหาสารคามและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.อุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีสมาชิกจำนวนมากและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับสมาชิก และจะทำหน้าที่กระจายสินค้าสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ในจังหวัดใกล้เคียงด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนการเชื่อมโยงสินค้ากันในเครือข่ายสหกรณ์ โดยให้แต่ละสหกรณ์นำเสนอสินค้าที่ตนเองมีศักยภาพในการผลิต ส่วนใหญ่เป็นข้าวสาร พันธุ์ข้าว หอมกระเทียม พืชผลทางการเกษตร เพื่อให้สหกรณ์ต่าง ๆ ได้รับทราบเป็นข้อมูล และนำเสนอเข้าที่ประชุมของแต่ละสหกรณ์ เพื่อพิจารณาสั่งซื้อสินค้าจากในเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือน จะสั่งซื้อจากร้านสหกรณ์จังหวัดตราดและร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายสินค้าทั่วไป โดยสหกรณ์แม่ข่ายจะทำหน้าที่ในการรวบรวมยอดสั่งซื้อสินค้าจากสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ เพื่อแจ้งไปยังสหกรณ์ที่จำหน่ายสินค้าให้เป็นผู้จัดส่ง ซึ่งจะทำได้ราคาสินค้าที่ถูกลง และเป็นการลดต้นทุนด้านการขนส่งด้วย คาดว่าในอนาคต จะสนับสนุนให้สหกรณ์ที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับเดียวกัน ก่อนจะสร้าง Brand กลางของสินค้าสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น